

<p style="text-align: center;">Bài Phát Biểu của KRIS WANG, Ứng Cử Viên Chức Vụ Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố Cupertino</p> <p>Chức Vụ: Cựu Thị Trưởng Cupertino Học Vấn và Khả Năng: Cựu Thị Trưởng Cupertino/Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Cupertino/ Cựu Chủ Tịch, Khu Công Viên và Giải Trí Quận Santa Clara.</p> <p>30 năm làm cư dân Cupertino và đã từng phụng sự trong Hội Đồng Thành Phố, tôi hiểu Cupertino và cư dân nơi đây, tôi đánh giá cao sự đa dạng và những giá trị tuyệt vời khiến thành phố của chúng ta trở nên thật tươi đẹp. Tôi đã và đang là thành viên tích cực tham gia vào cộng đồng và tôi đã làm việc cùng các cư dân của chúng ta trong nhiều năm. Tôi lắng nghe và hiểu được những mối quan tâm của cư dân Cupertino.</p> <p>Tôi nhìn thấy Cupertino sẽ trở thành cộng đồng lý tưởng cho các gia đình của chúng ta. Tôi phản đối việc phát triển thiếu thận trọng và ủng hộ việc tăng trưởng có trách nhiệm. Tôi cam kết quy hoạch mở rộng thêm đất cho công viên, thêm nguồn lực giữ gìn an toàn cộng đồng và các giải pháp để giải quyết ách tắc giao thông. Là cựu Thị Trưởng, tôi sẽ tập trung vào chỉ tiêu thận trọng và giữ cân đối cho ngân sách của thành phố. Là một chủ tiêu thương nghiệp, tôi đề xuất hỗ trợ cộng đồng thương nghiệp hiện tại của chúng ta và thu hút các doanh nghiệp mới tới thành phố của chúng ta. Là một người mẹ, tôi sẽ ủng hộ cho việc tiếp tục duy trì thành tích xuất sắc của các trường của chúng ta.</p> <p>Tôi kính mong nhận được sự ủng hộ của quý vị để đại diện cho quý vị trong Hội Đồng Thành Phố Cupertino.</p>	<p style="text-align: center;">Bài Phát Biểu của VAL VITOLS, Ứng Cử Viên Chức Vụ Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố Cupertino</p> <p>Chức Vụ: Người Hồi Hưu Tuổi: 66 Học Vấn và Khả Năng: Mọi thứ đều đang ở đúng chỗ. Vai trò của tôi, NuManagement, là hỗ trợ Không Khí Sạch, Nước Sạch, và Thực Phẩm Sạch.</p> <p>Đó là để Hồ Trợ Cộng Đồng tham gia và kết nối với quy trình của chính họ. NuPolitics không phải để Sửa Chữa điều gì. Các cư dân và nhân viên thành phố có quan điểm của riêng họ và đã biết cần làm gì. Họ làm tốt những gì họ đang làm.</p> <p>Các dự án vì cộng đồng và vì xã hội thay cho các dự án vì lợi nhuận xây dựng các mối liên hệ vững chắc là cơ sở để vận hành nền kinh tế trung thực theo cách bền vững. Nói cách khác, khuyến khích nguồn nhân lực mở đường cho sự phồn vinh.</p> <p>Chúng ta hãy cùng nhìn nhận thực tế về tình hình hiện nay. Trái đất không còn trong lành. Sự sinh tồn của chúng ta phụ thuộc vào người dân có những lựa chọn tốt hơn. Không phải do bất kỳ chính sách, luật hay quy định mới nào. Đã có giải pháp nào thực sự tạo ra sự khác biệt chưa? Hãy để sự thật thức tỉnh chúng ta. Hãy cùng xây dựng một cộng đồng tự hỗ trợ và hỗ trợ lẫn nhau.</p>
<p style="text-align: center;">Bài Phát Biểu của ROD SINKS, Ứng Cử Viên Chức Vụ Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố Cupertino</p> <p>Chức Vụ: Ủy Viên Đương Nhiệm, Hội Đồng Thành Phố Cupertino Tuổi: 58 Học Vấn và Khả Năng:</p> <p>Rod Sinks ủng hộ phát triển bền vững trong khi vẫn giữ lại tất cả những gì mà chúng ta yêu mến về Cupertino. Tôi ủng hộ những trường học vững mạnh. Là đại diện hội đồng của quý vị, tôi đã lắng nghe quý vị và làm việc để mở rộng phát triển nhà ở do tiểu bang ủy nhiệm khắp thành phố chúng ta để giảm áp lực lên các trường học. Tôi đấu tranh cho nhà ở giá cả phải chăng để nhiều giáo viên hơn có thể sống trong cộng đồng chúng ta. Nền kinh tế bền vững có nghĩa là thịnh vượng và trách nhiệm tài khóa. Cơ sở mới của Apple sẽ thúc đẩy nền kinh tế và căn cứ tính thuế của chúng ta. Những điểm đến mua sắm và ăn uống được hồi sinh đã mang lại cho chúng ta những lựa chọn mới và giữ cho tiền của chúng ta vẫn ở Cupertino.</p> <p>Giao thông bền vững có nghĩa là ít tắc nghẽn hơn. Tôi dẫn dắt liên minh Thị Trưởng để đàm phán \$248 triệu nhằm cải tiến các giao lộ và đường sá ở Cupertino, và \$350 triệu cho hệ thống vận chuyển mới với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn Chính Sách Hành Lang Lộ Trình 85 của Tiểu Bang. Là Thị Trưởng, tôi đã khởi xướng kế hoạch mới và đầy tham vọng cho xe đạp, khởi đầu với \$2 triệu, tạo lộ trình đến trường, nơi làm việc và mua sắm an toàn hơn.</p> <p>Là nhà lãnh đạo môi trường, tôi dẫn đầu về sáng tạo và làm chủ tịch Cơ Quan Năng Lượng Sạch Silicon Valley, mang sự cạnh tranh đến PG&E với nguồn điện ít tổn kém và không có cacbon vào năm 2017. Tôi cũng đang đấu tranh vì bầu không khí trong lành hơn ở Khu Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vành.</p> <p>Tôi là một cư dân trong 28 năm, giám đốc điều hành kỹ thuật cao, trường hướng đạo, cố vấn về robot, sinh viên tốt nghiệp Stanford và tôi không nhận tài trợ của các chuyên gia phát triển. Hãy xem xét rodsinks.com và bỏ phiếu cho Rod Sinks.</p>	<p style="text-align: center;">Bài Phát Biểu của STEVEN SCHARF, Ứng Cử Viên Chức Vụ Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố Cupertino</p> <p>Chức Vụ: Kỹ Sư Hệ Thống Nhúng Học Vấn và Khả Năng: Trường học quá tải, tắc nghẽn giao thông và suy thoái môi trường có cùng một nguyên nhân tiềm ẩn: sự phát triển quá mức không có kế hoạch của các nhà phát triển trong khi khai thác những phẩm chất thu hút chúng ta tới Cupertino.</p> <p>Tôi đã làm việc 16 năm để phản đối sự khai thác Cupertino của các nhà phát triển. Tôi ủng hộ tăng trưởng hợp lý, với lập kế hoạch dài hạn, để đảm bảo rằng Cupertino tăng trưởng phù hợp với các giá trị và tầm nhìn của cộng đồng. Tăng trưởng hợp lý đảm bảo rằng sự phát triển phù hợp Kế Hoạch Tổng Quát, hợp lý về mặt môi trường và dành chi phí cho hạ tầng cơ sở bao gồm giao thông, trường học và công viên. Tôi phản đối các nhà phát triển bỏ qua yêu cầu của Báo Cáo Tác Động Môi Sinh của California với các khởi xướng và chiến dịch bỏ phiếu tốn kém gây hiểu lầm.</p> <p>Tôi sẽ mang lại những hoài nghi lành mạnh rất cần thiết tới cho hội đồng, đặc biệt là khi đối phó với các nhà phát triển có tai tiếng về việc thất hứa và dự án thất bại. Tôi sẽ đảm bảo rằng các dự án được phê duyệt phù hợp với những gì được tạo dựng sau cùng.</p> <p>Nhờ tham dự các cuộc họp Hội Đồng Thành Phố trong nhiều thập kỷ và đọc các báo cáo tài chánh chiến dịch, tôi đã xác định được ủy viên hội đồng nào làm luật thay cho các nhà phát triển và ủy viên nào ủng hộ người dân. Ngay cả khi ở ngoài văn phòng, nhiều cựu ủy viên hội đồng vẫn được trả tiền để vận động hành lang cho các nhà phát triển và chống lại người dân; điều này không bắt hợp pháp nhưng vô đạo đức. Bầu chọn cho các ủy viên hội đồng sẽ ủng hộ Cupertino. http://scharf4cupertino.com.</p>

Bài Phát Biểu của **JERRY LIU**, Ứng Cử Viên Chức Vụ
Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố Cupertino

Chức Vụ: Quản Lý Kỹ Thuật, Chủ Tịch Ủy Ban Thư Viện **Tuổi:** 47
Học Vấn và Khả Năng:

Tôi lớn lên trong một gia đình không khá giả, nhưng cha mẹ tôi đã dành cho tôi món quà đáng trân trọng là giáo dục và làm việc chăm chỉ. Vợ Jennifer và tôi đã định cư tại Cupertino nên các con gái của chúng tôi có thể được sống tại một cộng đồng có chung những giá trị này.

Là một quản lý kỹ thuật có hơn 20 bằng sáng chế và giám sát các dự án toàn cầu tại công ty công nghệ Fortune 100, tôi đã dẫn dắt các nhóm làm việc giải quyết các vấn đề phức tạp, khiến mọi người có trách nhiệm và hoàn thành nhiều việc. Là Chủ Tịch của Ủy Ban Thư Viện Cupertino và Chủ Tịch của Hội Đồng Cố Vấn Địa Điểm Trường Tiểu Học Lincoln, tôi đã bảo vệ các dịch vụ của thư viện và ủng hộ cho phụ huynh. Là ủy viên hội đồng Vùng Vịnh vì Môi Trường Trong Sạch, tôi đã đấu tranh cho y tế công cộng chống ô nhiễm môi trường. Tôi nhận được Giải Thưởng CREST 2016 của Cupertino cho những đóng góp tình nguyện của mình. Và là một người cha, tôi cảm nhận được niềm đam mê thúc đẩy cha mẹ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con em mình.

Tôi là người có kỷ luật và công bằng về tài chính. Nếu được bầu, tôi sẽ ưu tiên các khoản đầu tư cải thiện cuộc sống hàng ngày cho cư dân, bao gồm trường học, giao thông, môi trường và công viên. Tôi có thể làm việc với cả hai phía bất đồng và tôi tự hào đã có được sự ủng hộ từ ba trong số năm ủy viên hội đồng thành phố đương nhiệm. Tôi kính xin quý vị hãy bầu cho tôi. Xin truy cập <http://www.JerryLiu.com>

Bài Phát Biểu của **DAVID FUNG**, Ứng Cử Viên Chức Vụ
Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố Cupertino

Chức Vụ: Tham Vấn Viên Kỹ Thuật/Tình Nguyện Viên **Tuổi:** 56
Học Vấn và Khả Năng:

Cupertino là ngôi nhà của tôi trong 30 năm qua. Sau khi tốt nghiệp từ Stanford và trong suốt 11 năm làm việc tại Apple, tôi đã được tiếp thêm năng lượng để biến Cupertino thành một trung tâm đổi mới toàn cầu. Tôi cống hiến hết mình để duy trì ngọn lửa cho gia đình của quý vị cũng như gia đình của tôi.

Hơn 10 năm qua, tôi đã là một tình nguyện viên cộng đồng thực tế. Trong sáu năm làm việc tại Ủy Ban Phụ Trách Công Viên và Giải Trí, tôi đã hỗ trợ xác định và cung cấp Trung Tâm Giáo Dục Môi Trường và những dự án Stevens Creek Corridor, khuyến khích tiếp thu ý kiến công chúng mạnh mẽ. Tôi đại diện cho quan điểm của phụ huynh về Hội Đồng Cố Vấn Toán Học FUHSD. Là một Ủy Viên Hội Đồng Friends of Deer Hollow Farm, tôi làm việc để cải thiện điểm mốc này cho cả hiện tại và cho thế hệ mai sau.

Nếu trúng cử, tôi sẽ ủng hộ phát triển quy mô đúng đắn, tìm kiếm các giải pháp giao thông hiệu quả trong khu vực, và tăng cường quan hệ đối tác thành phố với trường học. Tôi tin tưởng vào việc ra quyết định dựa trên thực tế và đạt được những thỏa hiệp khả thi thông qua hòa nhập và tôn trọng. Tôi cam kết tìm kiếm các giải pháp hợp tác với Hội Đồng và cộng đồng. Những người ủng hộ tôi, trong đó có cựu Thị Trường Orrin Mahoney và Richard Lowenthal cùng các Chưởng Quản FUSHD Hung Wei và Bill Wilson đều có chung mục tiêu này.

Tôi rất vinh dự khi có cơ hội phục vụ quý vị. Tìm hiểu thêm tại www.fung4cupertino.com.

Bài Phát Biểu của **PARTH BHARWAD**, Ứng Cử Viên Chức Vụ
Ủy Viên, Hội Đồng Thành Phố Cupertino

Chức Vụ: Sinh Viên **Tuổi:** 20
Học Vấn và Khả Năng:

Xin chào! Tên tôi là Parth Bharwad. Ở tuổi 20, nhiều người đã hỏi tôi tại sao tôi muốn tranh cử vào hội đồng thành phố ở độ tuổi trẻ như vậy. Tôi tin rằng quý vị không bao giờ là quá trẻ để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của quý vị. Tôi đang tranh cử vào hội đồng thành phố bởi vì tôi tin rằng tôi có thể là đại diện phù hợp cho các cư dân của Cupertino trong hội đồng. Là một phần của thế hệ thiên niên kỷ, tôi trẻ hơn nhiều những người đưa ra quyết định trong thành phố và có cái nhìn khác biệt về nhiều vấn đề khác nhau. Thành phố đang cần một quan điểm mang tính thiên niên kỷ, một tiếng nói trẻ của người có học vấn để mang lại cái nhìn mới cho hội đồng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào việc Trao Quyền cho Thanh Niên, Phát Triển Bền Vững, và An Toàn Công Cộng và sẽ làm việc chăm chỉ, nếu đắc cử, để tạo nên sự tiến bộ trong mọi lĩnh vực này. Đã đến lúc đón nhận quan điểm phản đối chính quyền địa phương nguyên trạng và bầu đại diện thiên niên kỷ vào hội đồng thành phố Cupertino. Cupertino sẽ là nhà của tôi trong nhiều thập kỷ tới, đây là lý do tại sao tôi muốn đảm bảo sự thịnh vượng của cộng đồng trong tương lai.